

Số: /UBND-BC

Hoàng Kim, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; UBND xã Hoàng Kim báo cáo kết như sau:

1. Về công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán

UBND xã đã quán triệt, triển khai và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đến các cơ quan, đơn vị, thôn trên địa bàn để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; UBND, Chủ tịch UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cụ thể:

- Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024;

- Thông báo số 03/TB-UBND ngày 09/01/2024 về Lịch và nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

- Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 10/01/2024 về Tổ chức Lễ Công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thôn My Du;

- Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 13/01/2024 về chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND và tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 12; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01, 02 năm 2024;

- Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2024;

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/01/2024 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao “ Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024”;

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 24/01/2024 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024;

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 26/01/2024 về Phát Lệnh gọi nhập ngũ năm 2024;

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 29/01/2024 về tổ chức Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và cả năm 2024;

Công văn số 05/CV-UBND ngày 29/01/2024 về tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ mạ, giải phóng đất chuẩn bị các điều kiện gieo cấy vụ Xuân năm 2024.

Bên cạnh đó, UBND xã đã tổ chức hội nghị đến cán bộ, công chức, Bí thư- Trưởng thôn, hiệu trưởng các trường học, trạm y tế triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; chỉ đạo các đơn vị, thôn chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024; đảm bảo cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán

2.1. Công tác thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách và tình hình đời sống Nhân dân

UBND xã đã tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân; đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo... để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời; đảm bảo người dân ai cũng có Tết. Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên, tặng quà người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên địa bàn xã; trong dịp Tết, số lượng cụ thể:

TT	Tên đơn vị tặng quà	Số lượng quà	Giá trị quà tặng	Ghi chú
Tổng cộng		780	310.800.000	
1	Chủ tịch nước	173	53.400.000	
2	Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh	173	51.900.000	
3	Quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi	112	44.500.000	
4	Quà của huyện	31	15.500.000	
5	Quà của các nhà hảo tâm, các đơn vị thăm tặng ở xã	291	145.500.000	

UBND hướng dẫn Hội người cao tuổi, các thôn tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đảm bảo thiết thực, trang trọng và phù hợp với điều kiện thực tế của hội. Tăng cường nắm bắt việc thực hiện chế độ cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn xã, đảm bảo quyền lợi người lao động. Nhìn chung, các doanh nghiệp trên địa bàn xã cơ bản đã thực hiện tốt chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Đến nay, trên địa bàn xã, không phát sinh các vấn đề phức tạp, tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

2.2. Tình hình đảm bảo cung - cầu hàng hóa

Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn diễn ra sôi động; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng đã chủ động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; cung cấp hàng hóa đa dạng về chủng loại, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường và tiêu dùng của Nhân dân. Các mặt hàng phục vụ Tết cơ bản ổn định; tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng hóa thiết yếu, như: lương thực (gạo, đỗ, lạc...); thực phẩm tươi sống (thịt lợn, thịt bò, gia cầm, rau củ, trái cây...); thực phẩm công nghệ (bia, rượu, bánh, mứt, kẹo, nước giải khát...). thành lập đoàn kiểm tra vi phạm về an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng. Qua kiểm tra 19 cơ sở không phát hiện cơ sở nào vi phạm về ATTP . Nhìn chung, thị trường cung cầu hàng Kim trên địa bàn xã cơ bản

ôn định; nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của Nhân dân được đảm bảo, không xảy ra tình trạng găm hàng, nâng giá.

2.3. Các hoạt động văn Kim, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí

UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị, thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; sản xuất, kinh doanh; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền Nhân dân không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, chất nổ trái phép... Hướng dẫn các thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và tập quán tốt đẹp của địa phương; phát huy các trò chơi, trò diễn dân gian trong dịp Tết, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân. Chỉ đạo các làng, thôn tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngày 06/02/2024 (tức ngày 27/12 năm Quý Mão) UBND xã tổ chức đêm văn nghệ tại hội trường UBND xã, với 16 đội văn nghệ tham gia diễn hát phục vụ người dân, con em xa quê về tham dự.

Hướng dẫn, chỉ đạo các làng, thôn có di tích, danh thắng, các điểm thăm quan, xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan. Các thôn đã rà soát, tháo dỡ các pa nô, khẩu hiệu, băng zôn nội dung không còn phù hợp; chỉnh trang, tranh bích họa, khẩu hiệu tường; treo băng zôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại công sở, khu trung tâm văn hoá xã, nhà văn hoá thôn. Toàn xã, đã treo 27 băng zôn; sửa chữa 1 cổng chào; làm mới 8 cổng trang trí thôn; chỉ đạo các thôn, làng tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc dịp Tết Nguyên đán; đảm bảo công tác thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, UBND xã.

2.4. Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân

UBND xã đã xây dựng các Kế hoạch: số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn xã, năm 2024; số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 về Phòng chống dịch Đông-Xuân; số 10/KH-UBND ngày 09/01/2024 về Triển khai công tác vệ sinh môi trường và xử lý chất thải Y tế, để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; chủ động dự báo, giám sát, kiểm soát tình hình dịch bệnh theo mùa; không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn. Công tác quản lý giá thuốc, thiết bị vật tư y tế và dịch vụ khám chữa bệnh được tập trung chỉ đạo thực hiện theo quy định. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm việc phân công lịch trực, đảm bảo đủ nhân lực, cơ số thuốc, dịch, Kim chất và các thiết bị vật tư y tế, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của Nhân dân. Chủ động và kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, đảm bảo công tác phòng chống rét cho người bệnh. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện xã tổ chức khám từ 25-30 bệnh nhân ngoại trú, 2-7 bệnh nhân điều trị nội trú; tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt; không phát sinh các tình huống đột xuất, bất ngờ.

2.5. Đảm bảo an toàn giao thông và cung cấp các dịch vụ dịp Tết

UBND đã tập trung giải tỏa các trường hợp đống vật liệu xây dựng, bày bán hàng hoá, họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường, đặc biệt tại các ngã 4, ngã 3, nơi tập trung đông người, dọc các tuyến đường giao thông chính, nhằm đảo bảo mỹ quan và an toàn giao

thông. Đến nay, đã giải tỏa 45m² mái che, mái vẩy, 25m² tường rào, 57 biển quảng cáo. Xác định điểm dừng kỹ thuật đối với các công trình đang thi công dở dang để có kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn giao thông, thuận tiện cho giao lưu hàng hóa và đi lại của Nhân dân dịp Tết. Phối hợp và yêu cầu các HTX kinh doanh điện đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện ổn định, vận chuyển hàng hóa đúng quy định; đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân.

2.6. Tình hình sản xuất của Nhân dân

UBND xã đã tập trung chỉ đạo các thôn, HTX triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tập trung chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ Đông năm 2023-2024. Đến nay, đã thu hoạch được trên 95% diện tích (35 ha); chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân 2024, đảm bảo cơ cấu giống và đúng lịch thời vụ. Các thôn đã giải phóng đất chuẩn bị cây đạt trên 100% (90,51 ha), diện tích lúa đã cấy đạt 40,7 ha đạt 45,7%; chỉ đạo các xã thôn, HTXNN tổ chức diệt chuột; khảo sát, chuẩn bị xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại trung tâm Văn hóa thể thao.

Kết quả gieo trồng vụ Chiêm Xuân năm 2024

TT	Cây trồng	Diện tích gieo trồng theo kế hoạch (ha)	Diện tích đã gieo trồng (ha)	Tỷ lệ %	Ghi chú
Tổng		111,51	104,3	93,5	
1	Cây lúa	90,51	83,3	92,1	
2	Cây ngô	5	5	100	
3	Cây lạc	10	10	100	
4	Rau các loại	6	6	100	

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Tập trung chỉ đạo thôn, gia trại tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò...; tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán, số giết mổ đưa thịt ra thị trường tiêu thụ trên địa bàn xã 112 con lợn; 39 con trâu, bò; 3.570 con gia cầm.

- Chỉ đạo tổ giám sát cộng đồng thôn tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; trong đó, quản lý tốt thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết như: hoa quả, thịt, các sản phẩm từ thịt; thủy sản; UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội xuân năm 2024. Đã kiểm tra 120 cơ sở, chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm.

2.7. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực cơ động; quản lý tốt thanh niên diện trưng tuyến nghĩa vụ quân sự năm 2024. Tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nhất là những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, như: các xã dọc quốc lộ

1A, tỉnh lộ 509, tuyến QL1 đi QL45, các địa điểm kinh doanh, nơi tập trung đông người. Phát động và mở đợt cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, triệt phá các ổ nhóm tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách, hàng hóa thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và tiêu dùng của Nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; ngăn chặn các hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời; triển khai phương án, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an ninh trật tự; huy động lực lượng tập trung thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban chỉ đạo ANTT tổ chức họp lúc 19 giờ ngày 08/02/2024 (tức đêm 30 Tết) để triển khai toàn bộ lực lượng, dân quân, ATTT thôn, các chi hội trưởng đoàn thể thôn, để phân công lực lượng cắm chốt các trọng điểm và tuần tra địa bàn xã. Kết quả cụ thể:

- Về An ninh chính trị: tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định;
- Trật tự an toàn xã hội: Không có vụ việc nào xảy ra trên địa bàn;
- Không xảy ra pháo nổ trái phép;
- Không xảy ra tình huống đột xuất, sự cố bất ngờ.

2.8. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác

Chỉ đạo các thôn, HTX hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng chống rét cho mạ; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2024 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển động vật; chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng. Chỉ đạo các, đơn vị, thôn, làng thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là vệ sinh môi trường các khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường.

Đảm bảo nguồn kinh phí, đáp ứng kịp thời các hoạt động thường xuyên, đột xuất; đặc biệt là nguồn kinh phí thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Chỉ đạo các đơn vị thôn xây dựng kế hoạch trực Tết, bảo đảm an toàn tài sản, trang thiết bị trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; chỉ đạo các nhà trường hướng dẫn học sinh cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo và các chất cháy, nổ trái phép; tuân thủ quy định về trật tự an toàn giao thông.

Duy trì và thực hiện tốt công tác trực tiếp dân, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Kim báo cáo hình thức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để UBND huyện theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Đảng ủy – HĐND (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành